

การซื้อเครื่องคิดเลข แบบ Calculator ทำไม่ในที่ประชุมของการเงินบอกว่ามันเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ทั้ง ๆ ที่เครื่องคิดเลขแบบ Calculator เป็นวัสดุคงเหลือ  
แรกอยู่แล้ว คำว่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ใ้กับอะไร ขึ้นอยู่กับสภาพของตัวเครื่องใช้งานหรือว่า ขึ้นอยู่กับว่ามันใช้งานอยู่ในอะไรมาก่อนวัสดุ หรือครุภัณฑ์

เบญจมาศ สจจ.อ่างทอง [ วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 11:06 น. ]

เรียน คุณโจนนาว่า คณบดีเบญจมาศ สจจ.อ่างทอง

"การใช้จ่ายประเภทเพื่อจัดหาวัสดุ ให้ดำเนินการตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ของ สำนักงบประมาณ (ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร๐๘๐๔/๖๓๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายของคณบดี) ได้ปรับปรุงคำนิยามคำว่าวัสดุ ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคงหลักการเดิม ดังนี้

คำว่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วเสื่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และ ให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้

(๑) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

(๒) ใ้บริการคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายเพื่อประกอบชิ้นใหม่ คิดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

(๔) รายจ่ายเพื่อประกอบชิ้นใหม่ คิดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

(๕) รายจ่ายเพื่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องชนิดใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์

รายจ่ายดังกล่าวข้างต้นให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่องกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย สาธารณภัย

สำหรับการให้บัญชีแยกประเภทเพื่อบันทึกบัญชีในระบบ GFMS หรือในสมุดบัญชี เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้

หน่วยงานรัฐราชการบริหารส่วนกลาง ในบัญชีของหน่วยงาน เฉพาะดินทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.๐๔๑๐.๓/

ว๔๘ จว.๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุ หรือครุภัณฑ์ กำหนดว่า " สำหรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่า

ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ และให้บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการ โดยไม่

ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี

ดังนั้น ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ หมายถึง ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท มีลักษณะคงทนและอายุการใช้งานเกินกว่า ๑ ปี เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โทรทัศน์ เครื่อง

ใช้ของไฟ เครื่องคิดเลข หุ่นยนต์ ฯลฯ ซึ่งจะตั้งบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ และจะตั้งบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวใน

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ทค.๕๕) เพื่อประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการ โดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี "

โดยคุณ กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี [ วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 17:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1